

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ...

(Tiếp theo trang 1)



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sáng ngày 8/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thủ đô Tehran, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf.

Chuyến thăm chính thức Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau Hiệp định Paris năm 1973, Việt Nam và Iran chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 4/8/1973.

Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh thăm Iran năm 1999; gần đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larjani tới Việt Nam năm 2018.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Iran không ngừng được củng cố, giữ đà phát triển tích cực và đạt được một số thành tựu quan trọng, nổi bật là việc ký Hiệp định vận tải biển thương mại (2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (2009), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (2014), Thỏa thuận hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan (2014), Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Iran (2016).

Về chính trị, trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa bộ, ngành hai nước được duy trì dưới nhiều hình thức. Iran và Việt Nam thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên hợp quốc. Hai nước cũng đã tiến hành 9 kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ, 7 phiên thảo luận chính trị cấp thứ trưởng.

Quan hệ kinh tế song phương tiếp tục được duy trì ổn định. Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt khoảng 100 triệu USD.

Về cơ cấu thương mại, Iran có thế mạnh trong các ngành năng lượng, dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu, khai khoáng, chế tạo máy móc, xây dựng. Việt Nam có lợi thế trong xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi, dệt may, giày dép. Do đó, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước bổ sung cho nhau và còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các cơ quan hữu quan, các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước sẽ gặp gỡ, trao đổi nội dung và ký nhiều văn kiện hợp tác là cơ sở quan trọng cho việc triển khai hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, thể thao, văn hóa và trên lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

* Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Tại hội đàm, hai bên lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách kinh tế, các địa phương hai nước...; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật... để thắt chặt tình hữu nghị và gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan của Quốc hội, Hội nghị sĩ hữu nghị hai bên, nhóm nữ nghị sĩ, nhóm nghị sĩ trẻ; phát huy vai trò giám sát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa hai nước; tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, chuẩn bị tốt cho

TẬP TRUNG NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong năm 2023. Trong đó, số mục tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành là 11/40, còn lại 29 mục tiêu, nhiệm vụ đang được thực hiện. Trên các lĩnh vực, nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, an toàn, an ninh mạng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số được thúc đẩy và đạt được những kết quả quan trọng. Thái Bình đã hoàn thành cấp căn cước công dân gần chíp cho 100% công dân trong độ tuổi; 51,72% người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử; đã kết nối liên

thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu từ hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý. Các kênh zalo thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, an toàn, an ninh mạng, chính quyền số, đồng hành cùng doanh nghiệp" thường xuyên cung cấp thông tin từ chính quyền tới người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện Đề án 06, các gần chíp cho 100% công dân trong độ tuổi; 51,72% người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử; đã kết nối liên

Đề án của một số đơn vị đạt kết quả tốt, một số thủ tục đạt 100% thực tuyến ở một số ngành...

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, địa phương phát biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận một số kết quả nổi bật trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) năm 2022 đạt thấp; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 ở một số sở, ngành, địa phương còn chậm, chưa hiệu quả; một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng thành viên BCĐ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục ngay đối với các chỉ tiêu chưa đạt, những nội dung triển khai chưa hiệu quả trong các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; phát huy hiệu quả vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng. Tập trung nâng cao tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến, tăng cường triển khai chữ ký số điện

tử cũng như thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính quyền số. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh kế hoạch nâng cao các chỉ số thành phần và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ để hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng số. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ được giao phải triển khai ngay các công việc để tạo chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới.

CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

7 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện đã phát hiện, xử lý 3 vụ trộm cắp; 6 vụ để quên tài sản; 3 vụ đánh, cãi nhau; 3 vụ gây rối trật tự. Các khoa, phòng chủ động quản lý người bệnh, chưa để xảy ra tình trạng bất cóc trẻ em. Bên cạnh đó, Bệnh viện còn thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, phòng ngừa và xử lý vi phạm trong hoạt động bệnh viện. Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ và trang bị điều kiện, phương tiện bảo vệ an ninh trật tự; công tác xây dựng mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự được thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, Bệnh viện đã chủ động rà soát, đánh giá tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an.

Với những thành tích đạt được, đồng chí Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"; Công an tỉnh tặng giấy khen cho mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, Bệnh viện Nhi Thái Bình. Nhân dịp này, Bệnh viện tặng thưởng 10 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Sáng ngày 8/8, huyện Hưng Hà tổ chức làm điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Bắc Sơn.

18 năm qua, xã Bắc Sơn đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của tỉnh và huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trong xã đã cung cấp 158 nguồn tin có liên quan đến công tác an ninh trật tự; lực lượng công an xã đã điều tra, khám phá 25 vụ án hình sự; triệt phá 18 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; cầm hóa, giáo dục 12 đối tượng hình sự; hòa giải 51 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể của xã cầm hóa, giáo dục tại cộng đồng 15 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự; giới thiệu việc làm ổn định cho 16 người; gọi răn đe, giáo dục và yêu cầu làm cam kết 170 lượt đối tượng; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 5 đối tượng vào trung tâm cai nghiện. Toàn xã đã xây dựng 7 mô hình tự quản với 160 thành viên tham gia, 5 đội dân phòng với 50 đội viên, 33 tổ nhân dân tự quản. Năm 2022, cán bộ và nhân dân xã Bắc Sơn được UBND tỉnh tặng cơ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm cho giáo viên mầm non



Đánh giá món ăn các đội đã thực hành chế biến tại lớp tập huấn.

Trong 3 ngày 7 - 9/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng tổ chức tập huấn cho 160 cán bộ quản lý, cô nuôi thuộc 50 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện về an toàn, vệ sinh lao động và an toàn thực phẩm.

Các học viên được giới thiệu các văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong nhà trường, an toàn về điện, công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn về cơ sở vật chất trong các nhà trường; điều kiện đạt chuẩn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong các trường mầm non và hướng dẫn làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiến thức và thực hành kỹ năng chế biến món ăn cho trẻ mầm non bảo đảm ngon, hấp dẫn, đủ dinh dưỡng...

Thông qua tập huấn giúp cán bộ quản lý, cô nuôi các cơ sở giáo dục mầm non cập nhật, bổ sung kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm tại trường học, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo đảm an toàn, nuôi dạy trẻ tốt hơn.

THU HIỀN

CÔNG AN THÀNH PHỐ

Tập huấn sử dụng phần mềm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Chiều ngày 8/8, Công an thành phố Thái Bình phối hợp với Phòng PC06, Công an tỉnh tổ chức giới thiệu, tập huấn sử dụng phần mềm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố.

Trong 1/2 ngày, hơn 100 học viên là chỉ huy công an phường, xã, cảnh sát khu vực có cơ sở kinh doanh lưu trú, đại diện các cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, phòng trọ) trên

địa bàn thành phố đã được lãnh đạo Phòng PC06, Công an tỉnh hướng dẫn thiết lập và triển khai hệ thống khai báo lưu trú tại các nhà nghỉ, phòng trọ theo phần mềm thông báo lưu trú ASM. Theo đó, khách khi đến cơ sở lưu trú đều được cập nhập thông tin cụ thể tại quầy lễ tân, thời gian nghỉ, sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn, rất thuận lợi trong quá trình quản lý của chủ các cơ sở lưu trú cũng

như nhân viên lễ tân trong quá trình hoạt động. Đồng thời, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình hoạt động để các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nắm rõ và thực hiện.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM không chỉ góp phần giúp các chủ cơ sở lưu trú dễ dàng quản lý tổng quan, chi tiết cơ sở lưu trú của mình trong quá trình kinh doanh mà còn giúp lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng các cơ sở lưu trú để hoạt động phạm tội.

MINH NGUYỆT

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG Tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập



Đại diện Công đoàn ngành xây dựng trao thưởng cho các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Chiều ngày 8/8, Công đoàn ngành xây dựng tổ chức tuyên dương, khen thưởng con cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố và các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023.

Năm học 2022 - 2023, toàn ngành xây dựng có 1.226 cháu là con cán bộ, công nhân viên chức lao động đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó, có 467 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 672 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 75 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 12 cháu

đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 57 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Tại buổi tuyên dương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành xây dựng đã trao thưởng cho hơn 100 cháu là con cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập và vượt khó học giỏi với tổng số tiền 30 triệu đồng. Đây là nguồn động viên để các cháu học sinh đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học 2023 - 2024.

THU HOÀI

Thủ phạm đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản sa lưới pháp luật

Ngày 8/8, theo thông tin của Công an thành phố Thái Bình, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2002, trú tại xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và Nguyễn Kim Đông, sinh năm 1998, trú tại xã Kim An, huyện Thanh Oai (Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Đây là những đối tượng không có việc làm, ham chơi, lười lao động, cờ bạc dẫn đến vay mượn, nợ nần, quen nhau qua mạng xã hội và cùng rủ nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời gian ban đêm, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, sử dụng xe máy biển diển đi đến các địa phương tìm kiếm xe ô tô người dân để trước cửa nhà không ai trông coi, sử dụng "bút thoát hiểm" phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bên trong. Sau khi trộm cắp tài sản, các đối tượng lựa chọn những tuyến đường vắng, không có camera giám sát để tẩu thoát, đi lòng vòng qua nhiều tỉnh, thành phố rồi trở về khu vực Hà Nội sau đó tự giải tán. Tiền và tài sản trộm cắp được các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương. Riêng địa bàn thành phố Thái Bình, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản vào rạng sáng ngày 20/7.

Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

TRINH CƯỜNG